

รายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลชะเมา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
วันพุธ ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายภักดี ไผขาว	ประธานสภาเทศบาลตำบล	ภักดี ไผขาว
๒	นายอุดร จินดาวงศ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบล	อุดร จินดาวงศ์
๓	นายสักรินทร์ ธรสินธุ์	เลขานุการสภาฯ	สักรินทร์ ธรสินธุ์
๔	นายบุญพา ทองประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	บุญพา ทองประเสริฐ
๕	นายบุญเรือง โอ่เรือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สาทิพย์ โอ่เรือง
๖	นายไพโรจน์ ปัญญาธ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ไพโรจน์ ปัญญาธ
๗	นายสุเทพ ทิพย์เสวก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สุเทพ ทิพย์เสวก
๘	นางบุญก้อง หวามา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	บุญก้อง หวามา
๙	นายทนงศักดิ์ ชุมขุน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ทนงศักดิ์ ชุมขุน
๑๐	นายไพศาล เจริญสุข	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ไพศาล เจริญสุข
๑๑	นายสำราญ ทองแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สำราญ ทองแก้ว
๑๒	นายกำพล มากจริง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	กำพล มากจริง

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสาทิพย์ โอ่เรือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย คงปาน	นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา	เอกชัย คงปาน
๒	นายจรินทร์ สอิ่งทอง	รองนายกเทศมนตรีฯ	จรินทร์ สอิ่งทอง
๓	นายวิโรจน์ สุขเกื้อ	รองนายกเทศมนตรีฯ	วิโรจน์ สุขเกื้อ
๔	นางอารี กองทอง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	อารี กองทอง
๕	นายสมชาย แกรุ่น	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สมชาย แกรุ่น
๖	นายสุพรชัย ทองเสมอ	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพรชัย ทองเสมอ
๗	นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสาวณี ใหม่ด้วง
๘	นางนิตยา สุขขาว	ผู้อำนวยการกองคลัง	นิตยา สุขขาว
๑๐	นางดรุณี สุขเกื้อ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ดรุณี สุขเกื้อ

เริ่มประชุม เลขานุการสภาฯ	เวลา ๑๐.๒๕ น. เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายศักดิ์กรินทร์ ธรสินธุ์ เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา บัดนี้เห็นว่าในที่ประชุมแห่งนี้มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ
ประธานสภาฯ	ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครับขอให้สมาชิกตรวจสอบตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ครับเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมครับ
เลขานุการสภาฯ	ครับ ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกคนฟังครับ มีสาระสำคัญดังนี้ครับ
	-ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี
	-ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่มีผู้แก้ไข ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
	-ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
	๓.๑ การประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ซึ่งได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
	การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และได้ประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดชื่อของโครงการมีข้อผิดพลาด ดังนี้
	๑. หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๕๗ และลำดับที่ ๖๑ โครงการปรับปรุงถนนสายปากกล้วย-หน้าหอย่อม หมู่ที่ ๒ แก้ไขเป็นโครงการปรับปรุงถนนสายนางแดง-หน้าหอย่อม หมู่ที่ ๒
	๒. หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดำริปากทางนายนายถาวร-นายนายถาวรสุดสาย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖ แก้ไขเป็นโครงการบุกเบิกถนนขอบเหมืองพระราชดำริปากทางนายนายถาวร-นายนายถาวรสุดสาย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖
	๓. หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๕๔ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเพ็ญ-บ้านนายฝาก หมู่ที่ ๗ แก้ไขเป็นโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเพ็ญ-บ้านนายฝาก หมู่ที่ ๗

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒) ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

๔.๑ เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ชนิดสี่ล้อเท่ากัน จำนวน ๑ คัน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่น ๆ มีดังนี้

๑. การติดตามงานตามภารกิจของ อปท. ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง

๒. วันแม่ จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

๓. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ แบ่งเป็นเขตละ ๑ ครั้ง เป็น ๒ ครั้ง เนื่องจากการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (แห่งใหม่) และจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ของเทศบาลตำบลชะเมา

๔. แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการรับลงทะเบียนนอกสถานที่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาปากพนังฝั่งตะวันตก ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ประจำตำบลชะเมา หมู่ที่ ๖ (หน้าวัดลาว)

๕. สอบถามว่าคนพิการจำนวน ๒๑ คน จะอ่านให้ฟังเป็นรายหมู่บ้านหากผู้พิการคนใดเสียชีวิตแล้วให้แจ้งด้วยค่ะ สรุปรว่าผู้พิการทั้ง ๒๑ คน ยังมีชีวิตอยู่

ประธานสภาฯ

ครับเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมให้สมาชิกฟังไปเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถาม หรือแก้ไขอะไรอีกบ้างหรือไม่ ขอเชิญได้ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบ้าง เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่อง ค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ	<p>๓.๑ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ)</p> <p>ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ สืบเนื่องจากการประชุมในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ผู้บริหารได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาและอภิปรายและสภาเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีมติรับหลักการไปแล้วนั้น ในวันที่เป็นวันที่จะต้องดำเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ ท่าน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมาครั้งก่อน ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ</p>
ประธานกรรมการฯ	<p>เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะเมา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพโรจน์ ปัญญาวุธ ประธานกรรมการแปรญัตติฯ</p> <p>ตามที่สภาเทศบาลตำบลชะเมา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น และได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา</p>
	<p>ในการนี้คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้</p>
	<p><u>๑. ผู้เสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</u></p>
	<p>- ไม่มี -</p>
	<p><u>๒. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</u></p>
	<p>คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่า เห็นควรยึดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลชะเมาเสนอ</p>
เลขานุการสภาฯ	<p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>สืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกสภาฯ ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ และได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้คัดเลือกกันเอง โดยให้นายไพโรจน์ ปัญญาวุธ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ โดยกำหนดรับค่าแปรญัตติฯ ดังนี้</p>

๑. ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๒. ในวันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๓. ในวันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๔. ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

และได้สรุปและรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอขอแปรญัตติผู้เสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ไม่มี -

๒. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่า เห็นควรยึดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลชะเมาเสนอ

ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๐๐,๐๐๐.-บาท โดยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นก็มี เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นภาระกิจที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณในปีนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ ๗-๘ ล้านบาทด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ครับประธานกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเห็นได้ว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยึดตามร่างเดิมของผู้บริหารที่เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมาครับ สมาชิกสภาท่านใดมีอะไรสงสัยอีกบ้างหรือไม่

ในเมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมจากสภาเทศบาลตำบลชะเมาครับ ว่าเห็นด้วยกับที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ ถ้าเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ยกมือ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นด้วย ยกมือ - เสียง

งดออกเสียง ยกมือ - เสียง

ประธานสภาฯ

ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้สรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ (วาระที่ ๒)

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขึ้นให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติฯ

ประธานสภา

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ยกมือ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นด้วย ยกมือ - เสียง

งดออกเสียง ยกมือ - เสียง

ประธานสภาฯ

ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

๔.๑ ขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (แห่งใหม่) ของเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วาระแรก (ขึ้นรับหลักการ)

ประธานสภาฯ

เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ในการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะจาก ก.ส.ท. หรือธนาคาร เราต้องเช็ครายได้ย้อนหลังสามปีจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ยังขออนุมัติจากสภาฯ ไม่ได้เนื่องจากต้องรอให้ทางกองคลังปิดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงขอถอนญัตติที่เสนอในวาระที่ ๔ ออกจากระเบียบวาระครับ

ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดแจ้งรายละเอียดให้ทราบครับ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๕ การขออนุญาตหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง

ดังนั้น การขออนุญาตในสภาฯ ให้สภาฯ เห็นชอบด้วย โดยให้ผู้ที่เสนอญัตติเป็นผู้ถอนญัตติ ซึ่งในครั้งนี้นี้เหตุผลที่ผู้บริหารขออนุญาตเพื่อให้ปิดบัญชีปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เสร็จสิ้นก่อนก็ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ขออนุมัติได้เพิ่มขึ้นอีก เช่น จากเดิมกู้ได้ ๗ ล้านบาทบาท ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙ ล้านบาทบาท

เลขานุการสภาฯ

ในการกู้ ก.ส.ท. คือกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เราได้นำส่งเงินสมทบไปตั้งแต่ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ในครั้งแรกนำส่งสมทบไป ๒ ปีซ้อน ส่งไปประมาณเกือบ ๔ แสนบาท เงินที่มีอยู่ในกองทุนในตอนนี้อยู่จำนวน ๘๔๐,๐๐๐.-บาท กู้ได้สิบเท่าของเงินกองทุนก็ได้ประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐.-บาท ในการขอกู้ให้ทางเทศบาลพิจารณาขอกู้จาก ก.ส.ท. ก่อน แต่การขอกู้จาก ก.ส.ท. จะกู้ได้ต่ำกว่าจากสถาบันการเงิน เช่น จากธนาคาร ในการชำระดอกเบี้ยจาก ก.ส.ท. ร้อยละ ๓ ซึ่งถูกกว่าสถาบันการเงินอื่น นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา จึงขอให้ทางกองคลังดำเนินการปิดบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการขอเสนอญัตติจากสภาฯ ในวันนี้จึงขอถอนญัตติไปก่อน

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการขออนุญาตขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เทศบาล (แห่งใหม่) ของเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วาระแรก (ชั้นรับหลักการ) ครับ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	ยกมือ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นด้วย	ยกมือ - เสียง
	งดออกเสียง	ยกมือ - เสียง
ประธานสภาฯ	ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ถอนญัตติขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาล (แห่งใหม่) ของเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช วาระแรก (ชั้นรับหลักการ) ได้ครบ	
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ	
สท. เขต ๒	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกำพล มากจริง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก. ส.ท.) เราต้องส่งเงินสมทบทุกปีหรือไม่ครับ	
เลขานุการสภาฯ	เราจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ทุกปี	
ประธานสภาฯ	เชิญผู้อำนวยการกองคลัง	
ผู้อำนวยการกองคลัง	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนิตยา สุขขาว ผู้อำนวยการกองคลัง เรานำส่งไปไม่มีดอกเบี้ยให้ แต่ถือว่า สร้างความมั่นคงให้กับสำนักงานเทศบาลได้	
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ	
สท. เขต ๒	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกำพล มากจริง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ในการนำส่งเงินสมทบใช้ยอดเงินตัว ไหนมาคิดว่าจะส่งไปเท่าใด	
ผู้อำนวยการกองคลัง	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนิตยา สุขขาว ผู้อำนวยการกองคลัง ให้คิดจากยอดเงินสะสมของแต่ละปี	
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ	
สท. เขต ๑	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญญา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในการเสนอญัตติถอนไม่ได้มี คำว่าถอน	
เลขานุการสภาฯ	เป็นญัตติที่เสนอตามระเบียบวาระการประชุม หากถ้าต้องการถอนญัตติตามระเบียบ วาระการประชุมจะต้องแจ้งในที่ประชุมและขอมติที่ประชุมครับ	
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามอะไรบ้าง เชิญครับ หากไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ	
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ	
ประธานสภาฯ	เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ	
นักพัฒนาชุมชน	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพัชรี นุ่นรอด นักพัฒนาชุมชน จะขอแจ้งเรื่องการรับเบี้ยความพิการที่ไม่ ต้องขึ้นทะเบียนรอนจนถึงปีงบประมาณถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการอีก ต่อไปแล้ว ตามหนังสือสั่งการและที่ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อผู้พิการได้ทำบัตรพิการแล้วก็	

- สามารถมาแจ้งกับทางเทศบาลตำบลชะเมา การรับเงินก็จะได้รับในเดือนถัดไปเลย และผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไว้แล้วจะได้รับเงินในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นี้ และจะได้รับเงินตกเบิกด้วย เอกสารจะแจกให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ให้อ่านในประกาศว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ทุกๆ เดือนจะปิดประกาศขึ้นทะเบียนผู้พิการ การขึ้นทะเบียนมีผู้รับรองคือสมาชิกสภาฯ ในแต่ละหมู่ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะให้สมาชิกสภาฯ เวียนกันลงชื่อรับรอง แล้วก็ในการขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนได้เรื่อยๆ ค่ะ
- ประธานสภาฯ สท. เขต ๑ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ
- ประธานสภาฯ นักรับพัฒนาชุมชน กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในการขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด พ่อ แม่ ของเด็กต้องจดทะเบียนสมรสด้วยหรือไม่
- ประธานสภาฯ นักรับพัฒนาชุมชน เชิญนักพัฒนาชุมชน ครับ
- ประธานสภาฯ นักรับพัฒนาชุมชน กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวพัชรี นุ่นรอด นักรับพัฒนาชุมชน การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด พ่อ แม่ ของเด็กไม่ต้องจดทะเบียนสมรสก็ได้ เนื่องจากในสูติบัตรของเด็กจะมีระบุไว้แล้วว่าใครคือ บิดา มารดา ของเด็กค่ะ
- ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ
- ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ในการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาความเห็นที่ได้รับฟังมาส่วนใหญ่จะให้สร้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา มากกว่าการจะให้จัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถาม หรือเสนออะไรอีกบ้าง เชิญครับ
- หากไม่มี ในวันนี้ออขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม ครับ
- ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น. ครับ

(ลงชื่อ) สักรินทร์ ธรสินธุ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะเมา

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ	ทงศ์ศักดิ์ ชุมขุน	(ลงชื่อ)	ไพโรจน์ ปัญญาวุธ	(ลงชื่อ)	สุเทพ ทิพย์เสวก
	(นายทงศ์ศักดิ์ ชุมขุน)		(นายไพโรจน์ ปัญญาวุธ)		(นายสุเทพ ทิพย์เสวก)

(ลงชื่อ) ภักดี ไผขาว
 (นายภักดี ไผขาว)
 ประธานสภาเทศบาลตำบลชะเมา

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา เมื่อคราวการประชุมสภาฯ

สมัย.....สามัญ..... สมัยที่.....๔..... ครั้งที่.....๑/๒๕๕๙..... เมื่อวันที่..๙...ธันวาคม...๒๕๕๙.....